



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญกิจกรรมที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้แจ้งให้หน่วยงานต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน (No Gift Policy) ดังนี้

๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการ

๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

๓. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดง ความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) แทนการให้สิ่งของ

๔. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายฉานพาทิตี สีสยามาตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม



ประกาศเจตนารมณ์

“สุจริต โปร่งใส จังหวัดขอนแก่น ใสสะอาด 2566”

งดรับ  งดให้

NO!!
GIFT POLICY
งดรับ งดให้ของขวัญ



“ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ส้อม
พร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”

(นายณานพาคิตี สีหามาศย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ส้อม